

## รณนตฺของทางราชการอุทขโมย

รณนตฺของทางราชการอุทขโมย เจ้าหน้าที่อยู่เวรตองรับผิตชอบหรือไม๊ ขอเท้จจจริง คือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลแห่งหนึ่ง ได้รับคำสั่งให้อยู่เวรยามในตอนกลางคืน ตั้งแต่วเวลา 16.30 นาฬิกา ถึงเวลา 8.30 นาฬิกา แต่ปรากฏว่าเวลาประมาณ 1 นาฬิกา ได้มีคนร้ายทำการโจรกรรม รณนตฺของเทศบาลที่จอตบริเวณเทศบาล เทศบาลจึงมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่เวรยาม ขดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 134,610 บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่จึงฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

มีข้อกฎหมายสำคัญ คือ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 16 ซึ่งวางหลักเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐว่า หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำกรณั้ไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยจะต้องคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี และความผิต หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมประกอบด้วย

ในกรณีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ตองหาที่ถูกจับกุมให้การรับสารภาพว่ามี การเตรียมการแบ่งงานกันทำ รณนตฺจอตอยู่บริเวณข้างโรงจอตรถภายในที่ทำการ มีการปดลื้อค ประตุรณนตฺและประตุรั้ว การที่รณนตฺสูญหาย เกิดจากคนร้ายจำนวน 6 คน ได้โจรกรรมรณนตฺ โดยใช้ไขควงถอดกระจกด้านหลังคนขับ ปลดลื้อคประตุ รณนตฺและพวงมาลัย และได้ใช้ไขควง ขนาดใหญ่จอตประตุรั้วทางเข้าออกสำนักงานเทศบาล และทำการต่อสายไฟตรงขับรตออกไปขาย ประเทศเพื่อนบ้าน โดยลักษณะการกระทำของคนร้ายได้ร่วมกันเป็นแก๊งลักรณนตฺ มีการแบ่งหน้าที่กันทำ มีการเตรียมการเป็นอย่างดี และได้ร่วมกันโจรกรรมรณนตฺมาแล้วหลายคัน จึงรับฟัง ได้ว่าผู้ตองหาซึ่งมีจำนวนมากมีความเชี่ยวชาญในการโจรกรรมรณนตฺ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า แม้ว่าในคืนเกิดเหตุผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามจะนอนอยู่ภายในสำนักงานเทศบาล ก็เป็นการยากที่จะ ป้องกันมิให้รณนตฺถูกโจรกรรมไป เนื่องจากในสภาวะเช่นนั้นคนร้ายสามารถจะทำร้ายผู้ที่ขัดขวาง การโจรกรรมได้ตลอดเวลา การที่เจ้าหน้าที่จะอยู่เวรในคืนเกิดเหตุก็ไม่อาจยืนยันได้แน่ชัดว่าจะ สามารถป้องกันโจรกรรมรณนตฺไปได้ ในกรณีดังกล่าวนี้ศาลปกครองจึงพิพากษาว่าเจ้าหน้าที่ไม่ จำตองรับผิตแต่อย่างใด

กันทร กฤตรัชตนันตฺ

นิติกร